



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๖
(นักบริหารงานการศึกษา ๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๖ (นักบริหารงาน
การศึกษา ๖) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ และบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ดังกล่าว
แล้ว และคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ฯ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๖ (นักบริหารงานการศึกษา ๖) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อ
วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางธัญญารัตน์ สามพิมพ์	นักวิชาการศึกษา ระดับ ๖ว	ส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม อบต.ควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯ และการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ฯ ข้างต้นนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๖ (นักบริหารงานการศึกษา ๖) ได้ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้ยื่น
และรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือก ฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือก ฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก ฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่า
ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือก หรือตัดสิทธิมิให้เข้าสอบคัดเลือก

/หรือพิจารณา...

หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือกหรือถอนรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้น ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกฯ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) นายเจริญ ศรีภูมิราช

(นายเจริญ ศรีภูมิราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองหงษ์